

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจราชการประเภทที่ ๒ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้าน : การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
<b>ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ ข้อ</b>				
วันที่ ๑ มี.ค.๖๒  ณ จังหวัด นนทบุรี	๑) ในช่วงฤดูฝนหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ บ่อเก็บกักน้ำชะมูลฝอย ล้นออกมา และรั่วซึมไปยังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ใกล้เคียง	๑) ขอให้ คพ. ทสจ.นนทบุรี และ สสภ.๖ (นนทบุรี) ติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินโดยรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการปนเปื้อนของสารอันตราย ซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล)  - การติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรี  - การติดตามตรวจสอบและเฝ้า ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งมีระดับของการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ดังนี้ คพ. จะติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรฐาน มาตรการ สสภ. มีหน้าที่ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ และ ทสจ. มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและบูรณาการการแก้ไขปัญหา	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>- คพ. มีการออกประกาศ คพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งได้มีการระบุรายละเอียดการออกแบบระบบป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษ ไว้ด้วยแล้ว</p>	

การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)  
การตรวจราชการประเภทที่ ๒: การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

.....

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
เขตตรวจราชการ ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัด สตูล และตรัง และระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัด กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต	๑. การของบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใช้เวลาเตรียมการนาน ทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น ๒. การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด	<u>ให้ คพ.</u> พิจารณาแนวทางการร่วมมือกับผู้ผลิตผงซักฟอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผงซักฟอกที่ปราศจากสารฟอสเฟต เพื่อนำมาใช้กับเครื่องซักผ้าที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สามารถดำเนินการได้โดยจะใช้กลไกเครื่องหมายฉลากเขียว ซึ่งมีการออกเกณฑ์ข้อกำหนดผงซักฟอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งควบคุมปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๐.๕ กรัมต่อหนึ่งการซักล้าง <sup>๑)</sup> (ผงซักฟอกทั่วไปตาม มอก. ๗๘-๒๕๔๙ <sup>๒)</sup> กำหนดปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก) โดยปัจจุบันมีผงซักฟอกที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว มีจำนวน ๔ เครื่องหมายการค้า ได้แก่ โปร เอโร กรีนแว็กซ์ และ ๓ เอ็ม และ คพ. จะดำเนินการประสานงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิตขอการรับรองฉลากเขียวให้เพิ่มมากขึ้น	สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด

